

บรรณาธิการแถลง

EDITOR'S NOTE

วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ฉบับนี้ต้องออกช้ากว่ากำหนดไปมาก เพราะอุปสรรค
นานาประการ กองบรรณาธิการหวังว่าจะได้รับอภัยจากท่านผู้อ่าน และใคร่ขอให้ความ
ได้แก่ไขปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ให้หมดสิ้นไป แม้จะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายก็จำต้องกระทำ เพื่อรักษา
ศักดิ์ศรีและชื่อเสียงของวารสารฯ นี้ให้อยู่ในความนิยมของท่านผู้อ่านตลอดไป ให้สมกับที่เป็น
วารสารทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ฉบับเดียวในเมืองไทย

แม้อุปสรรคจะมีอยู่มากดังที่กล่าวได้ก็ตาม กองบรรณาธิการก็มีได้หนึ่งข้อใจที่จะปรับ
ปรุงคุณภาพและมาตรฐานอยู่เสมอ ดังที่ท่านผู้อ่านจะสังเกตเห็นได้จากการแก้ไขปรับปรุงใน
เล่มที่ ๒ หลายอย่างหลายประการ และในเล่มที่ ๓ ซึ่งท่านกำลังอ่านอยู่นี้ กองบรรณาธิการ
ก็ได้แก้ไขปรับปรุงภาคข่าวคณะให้เป็นภาคปริทรรศน์ เพื่อเสนอข่าวสำคัญๆ ในวงการบริหาร
ราชการ เพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านในแง่ภูมิภาคที่จะได้ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวที่สำคัญๆ
ได้ทันแก่เหตุการณ์อยู่เสมอ

สำหรับบทความทางวิชาการก็มีเรื่องหนักและยาวเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลซึ่งเป็น
นโยบายสำคัญของรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ หวังว่าท่านผู้อ่านคงจะได้ใช้เวลาพอสมควรที่กว่า
จะผ่านเรื่องนี้ไปได้ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่อ่านเรื่องหนักและยาวแล้ว ท่านผู้อ่านจะได้ผ่อนคลาย
คลายโดยการอ่านเรื่องข่าวราชการสั้นๆ ซึ่งเป็นเรื่องเบาและกระจุ่มกระจุ่มอยู่มาก เรื่องนี้ทงน่า
คิดน่าอ่าน ซึ่งกองบรรณาธิการหวังว่า คงจะเป็นเรื่องที่ช่วยย่นย่อท่านผู้อ่านที่เป็นสตรีจะได้ประ
การมด้วยปากกาที่คุ้นเคยผู้เขียนเรื่องต่อไป

ถึงนภาคภาษาอังกฤษ และภาคปกิณกะนั้น หากพิจารณาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
แล้ว ก็มีได้ด้อยไปกว่าเดิม แม้กระนั้น กองบรรณาธิการก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ขยาย
ภาคศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์และภาคอภิปรายออกไปให้ยาวกว่าที่ได้จัดพิมพ์ไปแล้ว เพื่อสนอง
คำขอของท่านผู้อ่านที่กรุณาแจ้งไป

โดยที่ ฯพณฯ จอมพล ๙ ฤษดิ์ ชนวรวิทย์ ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมนั้น เป็นทั้งอดีตนายกรัฐมนตรี
และผู้สร้างประวัติศาสตร์การปกครองของเมืองไทยชั้นอิกยุคหนึ่ง กองบรรณาธิการขอ
แสดงความคารวะแด่ดวงวิญญาณของ ฯพณฯ ทั้งในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐประ
ศาสนศาสตร์คณาจารย์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เป็นอย่างสูง ณ ที่นี้ด้วยการ
เสนอมผลงานที่สำคัญๆ ของ ฯพณฯ ไว้ในบทบรรณาธิการ

เชิงเปรียบเทียบว่าฝรั่งก็ดี คนไทยก็ดี มองปัญหาเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร และอะไรที่ต่างก็เห็นร่วมกันว่าเป็นปัญหาสำคัญอยู่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในขณะนี้

ภาคศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ในเล่มนี้ แทนที่จะอธิบายศัพท์แต่เพียงคำเดียวก็ได้อธิบายคำที่เกี่ยวข้องกัน ๒ คำ คือ อำนาจหน้าที่และการมอบอำนาจหน้าที่รวมไว้ในเล่มเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้การอ่านมีลักษณะเป็นการติดต่อกันกับคำว่าองค์การหรือส่วนราชการในฉบับที่แล้ว และในเล่มต่อไปก็จะได้อธิบายศัพท์คำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่กับองค์การให้ทราบเป็นลำดับไปก่อนที่จะอธิบายศัพท์ในส่วนอื่น ๆ

ภาคอภิปรายในฉบับนี้ บรรณาธิการเองก็รู้สึกว่าจะหนักอยู่มาก แม้ผู้เขียนจะได้พยายามทำให้ง่ายเป็นอย่างที่สุดแล้ว ท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์มากมายจากการอ่านภาคอภิปรายนี้ ทั้งในด้านการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ว่ามีลักษณะอย่างไร อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อการบริหารงานมีอย่างไรบ้าง และที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือ หากท่านสมาชิกอ่านภาคอภิปรายแล้วกลับไปอ่านเรื่ององค์การฉบับนี้อีกครั้งจะได้บรรณรสดียิ่งขึ้น

ในที่สุดนี้ กองบรรณาธิการและกองจัดการขอขอบพระคุณท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านทุกท่านที่ได้กรุณาสนับสนุนกิจการของวารสารรัฐประศาสนศาสตร์มาจนถึงเล่มสุดท้ายของปีที่ 4 และหวังว่าคงจะมีไมตรีจิตช่วยสนับสนุนในปีต่อ ๆ ไปอีก ขอท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านทุกท่านได้รับความนับถือจากคณะผู้จัดทำวารสาร ฯ นี้โดยทั่วกัน

บ.ก.